

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566

ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

## รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเจริญ ผาอินดี	ประธานสภา	เจริญ ผาอินดี	
2	นายดวงเดือน อัดสาร	รองประธานสภา	ดวงเดือน อัดสาร	
3	นายสมัย อุดม	ส.อบต. ม.4	สมัย อุดม	
4	นายประดิษฐ์ วงศ์อินอยู่	ส.อบต. ม.9	ประดิษฐ์ วงศ์อินอยู่	
5	นายวิจิตร ทาปลัด	ส.อบต. ม.1	วิจิตร ทาปลัด	
6	นายสุทธิ ดาสิน	ส.อบต. ม.17	สุทธิ ดาสิน	
7	นายทวี หอมสมบัติ	ส.อบต. ม.20	ทวี หอมสมบัติ	
8	นายคาน เคนพุทธา	ส.อบต. ม.6	คาน เคนพุทธา	
9	นางอุบล ทักมี	ส.อบต. ม.16	อุบล ทักมี	
10	นางวิไลย์ เชื้อแก้ว	ส.อบต. ม.14	วิไลย์ เชื้อแก้ว	
11	นายมีชัย โยชน์เนียน	ส.อบต. ม.3	มีชัย โยชน์เนียน	
12	นายทำนอง ชันธโท	ส.อบต. ม.7	ทำนอง ชันธโท	
13	นายประวิน หล้าคำพา	ส.อบต. ม.2	ประวิน หล้าคำพา	
14	นายโชคชัย พงษ์ประสาร	ส.อบต. ม.12	โชคชัย พงษ์ประสาร	
15	นายเดี่ยว จันทะเลือง	ส.อบต. ม.21	เดี่ยว จันทะเลือง	
16	นางสมพาน สิ้นโพธิ์	ส.อบต. ม.8	สมพาน สิ้นโพธิ์	
17	นายสอ กำสี	ส.อบต. ม.22	สอ กำสี	
18	นางสาววิภาดา ชันธูลา	ส.อบต. ม.13	วิภาดา ชันธูลา	
19	นายสัญญา ชาวทองกลาง	ส.อบต. ม.19	สัญญา ชาวทองกลาง	
20	นายทวี แสนอุบล	ส.อบต. ม. 10	ทวี แสนอุบล	

## รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบัวคำ แสงเชื้อพ่อ	ส.อบต. ม.9	-	ลาภารกิจ
2	นายถาวร ไต่ตาม	ส.อบต. ม. 18	-	ลาป่วย

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง	นายก อบต.ธาตุ	ศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง	
2	นายศิณัฐลักษณ์ ปิ่นใจ	รองนายก อบต.ธาตุ	ศิณัฐลักษณ์ ปิ่นใจ	
3	นายอมรชัย ชาวศรี	รองนายก อบต.ธาตุ	อมรชัย ชาวศรี	
4	นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร	ปลัด อบต.ธาตุ	เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร	
5	นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัฐริณี ไพสีขาว	

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร เลขานุการสภา อบต. ชาติ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม นายเจริญ ผาอินดี ประธานสภา อบต.ชาติ กล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	<b>เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>
ประธานสภา	วันนี้สมาชิกสภา อบต. ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 1. นายบัวคำ แสงเชื้อพ่อ ส.อบต. ม. 9 ลากิจ 2. นายถาวร ไต่ตาม ส.อบต. ม. 18 ลาป่วย
ระเบียบวาระที่ 2	<b>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</b>
ประธานสภา	ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
มติที่ประชุม	ให้การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3	<b>เรื่องกระทู้ถาม</b>
ระเบียบวาระที่ 3	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	<b>เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา</b>
ประธานสภา	<b>๔.๑ ขอความเห็นชอบรับโอนสิทธิ์จากหน่วยงานอื่น</b> <b>( ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ )</b>
นายก อบต.	เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ
อบต.	ด้วย อบต.ชาติ ได้รับหนังสือจากอำเภอวานรนิวาส ที่ สน ๐๔๑๘/๓๘๑๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การโอนสิทธิ์โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชาติ งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. และอำเภอวานรนิวาส ได้ตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำหนังสือแสดงความจำนงและข้อตกลง การรับโอนสิทธิ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เพื่อส่งมอบสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติ จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติ ได้พิจารณาเพื่อเห็นชอบในการรับโอนสิทธิ์โครงการดังกล่าว
ประธานสภา อบต.	เชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับ หรือท่านใดมีข้อเสนอก็สามารถแสดงความเห็นอภิปรายได้ครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภา อบต.	หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.ในการให้ความเห็นชอบในการรับโอนสิทธิ์จากหน่วยงานราชการอื่น ( ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๑ ) ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลชาติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

## ๔.๒ ขอความเห็นชอบในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ของ อปท.ในเขตสกลนคร

ประธานสภา  
นายก อบต.

เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ

ด้วยได้รับหนังสือที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๕๘๗๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร โดยขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร โดยในพื้นที่จังหวัดสกลนครแบ่งกลุ่มการจัดการมูลฝอย จำนวน ๔ กลุ่ม ซึ่งอำเภอวานรนิวาส มีสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย อำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพรรณานิคม ( ยกเว้นเทศบาลตำบลบัวสว่าง ) โดยมี อบจ.สกลนคร เป็นเจ้าภาพกลุ่ม

โดยการแบ่งกลุ่มนี้จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนังสือระหว่างเจ้าภาพกลุ่ม Clusters กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ากลุ่ม Clusters และนำบันทึกเสนอต่อสภา อบต. แต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร หรือไม่เชิญครับ  
นายวิจิตร ทาปลัด การเข้าร่วมกลุ่มนี้มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ขอให้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยครับ

นายศิลณัฐลักษณ์ ปันใจ  
รองนายก อบต.

ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร รูปแบบการบริหารจัดการขยะคือให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะ โดยข้อดีคือมีหน่วยงานในการรับผิดชอบกำจัดขยะ ข้อเสียคือ อปท.จะมีค่าบริหารจัดการเพิ่มเรื่องน้ำมันในการขนส่งขยะ ไปรวมกันไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ ( Clusters ) จะตกลงกัน แต่ทั้งนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น ซึ่งในวันนี้ อบจ. เสนอแค่ขอความเห็นชอบสภา อบต. ว่าจะเห็นให้ในการรวมกลุ่มที่ อบจ.แบ่งให้หรือไม่ หากสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ อบจ.จะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มีท่านใดสงสัย

ประธานสภา อบต.

หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๔ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อสภา อบต.หรือไม่เชิญครับ

นายวิจิตร ทาปลัด ม.๑

เสนอให้ อบต.ต่อเติมอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของ อบต.

นายทำนอง ชันธิโท ม. ๗

เสนอขอขบประมาณซ่อมฝายห้วยยาง ขอหินลูกรังประมาณ ๑๐๐ รด

นายคาน เคนพุทธา ม.๖

เสนอให้ซ่อมถนนการเกษตรที่ชำรุด จุดนางางจิตนารี แก่นหิน

นายสุทธิ ดาสิน ม. ๑๗

ขอให้ อบต. ปรับเกรดลานกีฬาให้ใหม่เพื่อให้เด็กได้เล่นกีฬา

นายโชคชัย พงษ์ประสาร ม. ๑๒ เสนอให้ซ่อมท่อขนาด ๑ เมตร จุดลำห้วยปากกวาง เนื่องจากท่อสูง  
 นายก อบต. เรื่องที่สมาชิกสภา อบต.เสนอเข้ามาจะพิจารณาดำเนินการให้ และจะทำ  
 การปรับปรุงห้องประชุมทาสีใหม่  
 ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอสภา อบต.หรือไม่  
 มติที่ประชุม ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอหรือติดตามหรือไม่เชิญครับ

นายสัญญา ชาวทองกลาง ม. ๑๙ แจ้งปัญหารถชนดินตักหินไม่ครบ

นายทวี แสนอุบล ม.๑๐ สอบถามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายโชคชัย พงษ์ประสาร ม.๑๒ - น้ำประปา ม. ๑๒ มีปัญหาตรงข้อต่อเกือบทุกเส้น ขอให้ช่างประปาไป  
 ตรวจสอบให้ด้วย  
 - มีหลายครัวเรือนประสงค์จะใช้น้ำส่งเอกสารมาแล้วให้  
 เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ด้วย  
 - ลำห้วยปากกวางมีจอกแหนเป็นจำนวนมาก แจ้งให้ อบต.พิจารณาว่าจะ  
 ดำเนินการอย่างไร

นายวิจิตร ทาปลัด ม.๑ ขอขอบคุณ อบต.ที่พิจารณาให้โครงการแต่ละหมู่บ้าน

นายก อบต. ตอบเสนอและข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.  
 - เรื่องตักหินไม่ครบ ผাগให้รองศัลยกรรมลักษณะ ไปตรวจสอบและ  
 ติดตามให้ด้วย  
 - เรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ ๑๐ เงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่เข้า  
 - เรื่องประปารั่วและขยายประปาเข้าครัวเรือน พนักงานได้ออกไป  
 ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้ว

นายสุทธิ ดาสิน ม. ๑๗ เชิญร่วมทำบุญสมโภชน์พระพราน ในวันที่ ๒ และขอโรงงานจาก อบต.  
 พร้อมเชิญท่านนายกเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย

นายโชคชัย พงษ์ประสาร ม. ๑๒ แจ้งกระจกโค้งตามจุดต่าง ๆ ให้ อบต.ไปติดตั้งให้ด้วย และจุดไหนที่  
 กระจกแตก ขอให้ อบต.เปลี่ยนให้ด้วย

ปลัด อบต. สอบถามบ้านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งกระจกโค้ง  
 - บ้านที่ยังไม่มีกระจกโค้ง มง ๓,๘,๗,๖,๑๒,๑๐

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  
 ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา อบต. หากไม่มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถาม ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการไป  
 ศึกษาดูงานของ อบต. ว่าประสงค์จะไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร และไป  
 แถวจังหวัดไหน

ปลัด อบต. - เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน ให้ดูบริบทของพื้นที่ ช่วงฤดูกาล  
 และสภาพ อากาศ เพื่อจะได้เหมาะสมกับการเดินทาง  
 - โครงการต่าง ๆ ที่ อบต.จะดำเนินการ ในขณะที่ให้ช่างเข้าไปสำรวจ  
 อยากให้สมาชิก อบต.ทุกท่านช่วยกันพิจารณา แต่ละจุดว่าสมควรตัด  
 หรือเพิ่มอะไรหรือไม่ เพราะหากดำเนินการแล้วจะแก้ไขลำบาก  
 - ติดตามเรื่องวัคซีนหมา แมว บ้านที่ยังไม่ส่งข้อมูลขอให้ส่งด่วน เนื่องจาก  
 ระบบจะปิดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นี้ หากบ้านที่ไม่ส่ง ไม่มี

ข้อมูลจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการฉีดวัคซีน เพราะการ  
เบิกจ่ายอ้างอิงข้อมูลในระบบเท่านั้น

- นายก อบต. - แจ้งสมาชิกสภา อบต. ให้ติดตามเรื่องการสำรวจข้อมูล หมา แมว เพื่อจะได้นำ  
ข้อมูลไปบันทึกในระบบ
- ประธานสภา  
ที่ประชุม - เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นนโยบายของรัฐบาล อยากให้สมาชิกสภา อบต.ทุก  
ท่านให้ความสำคัญ
- ประธานสภา  
ที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องสงสัยหรือจะติดตามอีกหรือไม่  
ไม่มี
- ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามหรือติดตาม ผมขอ  
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  
การแต่งกายชุดผ้าครามลายขอพระราชทาน
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)  
เลขานุการสภา ฯ

(ลงชื่อ) วิภาดา ชันธุลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาววิภาดา ชันธุลา)  
สมาชิก อบต. ม. ๑๓

(ลงชื่อ) วิลัย เชื้อแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางวิลัย เชื้อแก้ว)  
สมาชิก อบต. ม. ๑๔

(ลงชื่อ) ประวิน หล้าคำพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประวิน หล้าคำพา)  
สมาชิก อบต. ม. ๒

(ลงชื่อ) เจริญ ผาอินดี ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายเจริญ ผาอินดี)  
ประธานสภา อบต. ธาตุ